

Quả ngọt từ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Nhằm khẳng định chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước, những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh không chỉ làm tốt công tác giáo dục đại trà mà còn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhờ đó, số lượng và chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh ngày càng được nâng lên, nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng về công tác này.



Trường THCS Lê Quý Đôn (Kiến Xương) trao thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vừa qua, Trường THPT Bắc Duyên Hà nằm trong top đầu các trường THPT có số lượng và chất lượng học sinh đạt giải cao. Cô giáo Vũ Thị Ngân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong kỳ thi vừa qua, trường có 63 học sinh dự thi thì 55 em đạt giải (6 giải nhất, 23 giải nhì, 14 giải ba, 12 giải khuyến khích). Đặc biệt, trường có 1 học sinh giành giải nhất quý cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh chất lượng văn hóa, vừa qua trường có 1 dự án đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh và 1 dự án đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, trong đó chú trọng công tác phát hiện và xây dựng nguồn học sinh có năng lực ngay từ lớp 10. Đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi, quan

trọng nhất là lựa chọn đội ngũ giáo viên, vì vậy nhà trường đã bố trí những giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, phân công theo hướng ổn định, có tính kế thừa và phát huy hết năng lực của mình. Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, việc động viên, khen thưởng kịp thời cũng rất quan trọng để khích lệ các em phấn đấu trong học tập. Hàng năm, Trường THPT Bắc Duyên Hà thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, trao học bổng gần 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, quý khuyến học Nguyễn Huy Tường trao tặng 30 triệu đồng để góp phần cùng nhà trường nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tại Kiến Xương, để

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả, hàng năm, sau khai giảng năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể, chi tiết. Theo đó, các trường THCS trên địa bàn chỉ đạo các tổ chuyên môn lựa chọn giáo viên có năng lực, giàu kinh nghiệm phụ trách các đội tuyển, đồng thời lựa chọn những học sinh thực sự có năng khiếu, tố chất để tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Huyện lấy kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi làm tiêu chí đánh giá thi đua tập thể, cá nhân, là điều kiện công nhận, suy tôn giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Các kỳ khảo sát học sinh giỏi được Phòng thực hiện nghiêm túc, trung thực, khách quan, bảo đảm chất lượng thi và niềm tin của giáo viên, học sinh, phụ huynh; là động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy

tốt, học tốt trong các nhà trường. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 vừa qua, toàn huyện có 38 học sinh đạt giải (tổng 10 em so với năm học trước), trong đó có 2 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba và 14 giải khuyến khích, vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh. Bên cạnh đó, huyện có 4 dự án của học sinh dự thi và đạt giải tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải tư. Đây là minh chứng sống động cho chất lượng và phong trào giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn của huyện Kiến Xương trong thời gian qua.

Theo thống kê, năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh có 1.385 học sinh đạt giải trong cuộc thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12. Tại kỳ thi Olympic chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, có 83 học sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt giải. Bên cạnh đó, trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, toàn tỉnh có 47 dự án đạt giải, trong đó có 10 giải nhất. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các kỳ thi, cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học này đều diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các thầy cô giáo và các em học sinh đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, dịch bệnh để gặt hái nhiều thành quả. Các khâu: ra đề thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, duyệt kết quả thi, thanh tra thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác năng lực của từng học sinh tham gia thi. Việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi chọn học sinh giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn góp phần thúc đẩy ngành giáo dục đổi mới căn bản và toàn diện. Thời gian tới, ngành tập trung đổi mới phương pháp, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi theo hướng phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu để chủ động trong việc tuyển chọn, ôn luyện, bồi dưỡng và tập huấn các đội tuyển. Từ đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

DẶNG ANH

Tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phong trào vì an ninh Tổ quốc có bước phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Lực lượng xây dựng phong trào của Công an tỉnh nói chung, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng được coi là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, Công an tỉnh với nhân dân, trực tiếp làm công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT luôn được quan tâm, chú trọng. Năm 2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, không kể ngày đêm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn bám sát địa bàn, tích cực phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, qua đó nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động phối hợp với các ban,



Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ảnh: THÀNH TÂM

ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác bảo đảm ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT luôn được quan tâm, chú trọng. Năm 2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, không kể ngày đêm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn bám sát địa bàn, tích cực phối hợp, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, qua đó nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

trào bảo vệ ANTT đối với các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tạo dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết thêm: Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu Công an tỉnh ban hành kế hoạch công tác công an tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; tham gia đoàn thẩm định của tỉnh tiêu chí 19 về ANTT đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao và thẩm định xét, công nhận đơn vị đạt chuẩn vì ANTT và phân loại phong

xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì 1.447 mô hình, trong đó năm 2021 ra mắt mới 75 mô hình. Điển hình như mô hình tự quản bảo đảm ANTT cấp huyện tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và di tích lịch sử quốc gia đến Tiên La; mô hình camera tự quản ANTT cấp xã, trong đó 2 mô hình hiệu quả được ghi nhận là mô hình đội phòng, chống và xử lý khẩn cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen và mô hình camera tự quản ANTT thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà). Các mô hình này đã nâng cao tính năng tự phòng, tự quản của nhân dân, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh có 1 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng.

BÀ LÂM (Công an tỉnh)

Làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lại Xá, xã Minh Lăng (Vũ Thư) đã hơn 10 năm, bà Lại Thị Rự đã triển khai nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa, trong đó phải kể đến mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương. Bà cho biết: Chi hội Phụ nữ thôn Lại Xá triển khai mô hình thu gom phế liệu gây quỹ tình thương từ năm 2019. Ban đầu, nhiều chị em chưa ủng hộ. Tôi và các chị trong Ban Chấp hành Chi hội xác định để xây dựng được mô hình bền vững, hiệu quả, trước hết cần bộ phận gương mẫu, làm sao để chị em cũng như người dân biết và được hưởng lợi từ mô hình. Khoảng 2 - 3 tháng một lần, Chi hội đi thu gom phế liệu tại các gia đình và mang bán, lấy tiền đó tặng phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Mỗi lần như thế, nguồn thu phải được công khai, minh bạch. Đến nay có khoảng hơn 70% hội viên phụ nữ ở thôn Lại Xá tham gia mô hình này. Bà Bùi Thị Tuất cho biết: Thấy bà Rự thu gom chai lọ nhựa, giấy loại, tôi và nhiều người khác cũng làm theo. Chúng tôi chỉ việc để gom các vỏ chai, lon bia vào, vừa sạch sẽ nhà cửa mà cũng đóng góp được chút ít cho phong trào. Việc trồng, chăm sóc đường hoa cũng thế, các chị phụ nữ thôn, xã đều gương mẫu đi đầu, sạch làng, đẹp ngõ nên chúng tôi phấn khởi, tự giác làm theo.

"Chị phụ nữ"

Đó là cách gọi thân thương mà nhiều hội viên, phụ nữ và người dân dành cho các chi hội trưởng chi hội phụ nữ. Họ là những cán bộ nhiệt tình, tận tâm với công việc, gần chị em nhất, xây dựng phong trào của phụ nữ ở cơ sở với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

Cũng như bà Rự, nhiều chi hội trưởng phụ nữ không có phụ cấp, ở nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng có chung nhiệt huyết, lòng thương yêu mọi người, nhất là với những trường hợp hoàn

cảnh khó khăn. Qua thực tiễn từng lúc, từng nơi, từng trường hợp cụ thể, các chị tự trau dồi kỹ năng, trở thành bạn của những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là cầu nối gần nhất, tuyên truyền

ngợi quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, các phong trào, hoạt động hội tới chị em, lắng nghe tâm tư chị em và cộng đồng. Chị Phạm Thị



Gia đình chị Phạm Thị Họa thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm từ sản xuất nông nghiệp.

Họa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi có 30 năm sinh hoạt hội, 5 năm làm Chi hội trưởng. Lúc đầu chỉ nghĩ mình vào hội cho có đoàn thể thôi, dần dần được chị em tin nhiệm, bầu làm Chi hội trưởng. Để đưa phong trào tới chị em, phải hiểu từng hoàn cảnh, gần hoạt động, phong trào đó với từng người. Vì như trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, phải để chị em hiểu, gần cụ thể vào môi trường sinh hoạt thì mới tiếp cận được. Với tinh thần "Thương người như thể thương thân", tôi vận động thành lập "Hội tình nghĩa", quy tụ 60 thành viên với gần 100 triệu đồng tiền quỹ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế; thăm hỏi, động viên hội viên và người thân khi ốm đau, qua đời... Thực tế, nếu trước kia ít địa phương có nhà văn hóa thôn thì chi hội trưởng

tổ chức sinh hoạt hội ngay tại nhà mình hay nhà chị em nào đó trong thôn. Các chị bàn từ việc nhỏ là vận động trẻ đi uống vitamin A đến việc hiến đất làm đường, xây "Mái ấm tình thương" cho hội viên, phụ nữ khó khăn... Những việc không ít người cho là "bao đồng", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" thì các chị nhận về mình: quét đường, trồng cây, phân loại rác, bán phế liệu tạo quỹ... Hiện nay, các chị đang là những người hướng hái, tận lực trong tuyên truyền, vận động phụ nữ, người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn. Nhiều chi hội trưởng còn tham gia tổ hòa giải, gia đình các chị trở thành "địa chỉ tin cậy ở cộng đồng". Các chị có cách làm riêng của mình để nắm bắt thông tin, tiếp cận, chia sẻ, động viên, phân tích để đối tượng hiểu được đúng, sai, phải, trái, từ đó nhiều gia đình tránh được đổ vỡ, nhiều chị em vượt qua được áp lực tinh thần để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Toàn tỉnh hiện có 1.797 chi hội trưởng phụ nữ thôn, tổ dân phố. Sự tham gia của các chị trên nhiều mặt trận đã khẳng định đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở có bản lĩnh, tâm huyết, có khát vọng cống hiến cho công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

QUẢN PHƯƠNG

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ RA MẮT MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI GIA ĐÌNH



Phụ nữ xã Minh Khai (Hưng Hà) phân loại rác thải.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà vừa tổ chức ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải tại gia đình ở thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai và thôn Chiêm, xã Liên Hiệp. Tại buổi ra mắt, hội LHPN các xã đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của mô hình. Trong dịp này, Hội LHPN xã Minh Khai trao tặng 320 thùng đựng rác cho 160 hộ hội viên, Hội LHPN xã Liên Hiệp trao tặng 120 thùng đựng rác cho 60 hộ hội viên, mỗi hộ một thùng đựng rác hữu cơ và một thùng đựng rác vô cơ, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn hội viên cách phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, cách xử phân hữu cơ bằng chính rác thải hữu cơ và men vi sinh để giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước tạo cho người dân thói quen phân loại rác và dùng chế phẩm sinh học để tiêu hủy rác thải ngay tại gia đình.

Đến nay, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã xây dựng được 10 mô hình phân loại, xử lý rác thải tại gia đình. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn huyện, góp phần thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 17/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

THANH THUY